

Số: /BC-SVHTTDL

Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn số 73-CV/BCĐ ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) đã triển khai công tác tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại các đơn vị trực thuộc năm 2024;

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Sở VHTTDL báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác PCTNTC năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoạt động theo Quyết định số 83/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, gồm 04 phòng chuyên môn: Văn phòng sở, các phòng: Quản lý Văn hóa – Gia đình, Quản lý Thể thao - Du lịch và Thanh tra sở; 06 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc, Thư viện tỉnh. Trong đó, Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy và Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC)

- Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm

2024 trên địa bàn tỉnh, Sở VH TTDL đã ban hành 05 kế hoạch¹, đồng thời thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ theo kế hoạch và theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên và Thanh tra tỉnh.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC

- Việc quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt Ngày Pháp luật và các buổi sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy và Lãnh đạo Sở quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN như Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030; các quy định về thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “tham nhũng vặt” đến công chức, viên chức thuộc Sở gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 342/UBND-TCD ngày 30/5/2024 về việc triển khai thực hiện Công văn số 86-CV/BCĐ ngày 26/4/2024 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Sở VH TTDL đã triển khai thực hiện, yêu cầu các phòng, đơn vị kịp thời tuyên truyền các nội dung về PCTNTC theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tại Công văn số 86-CV/BCĐ và báo cáo kết quả quán triệt, tuyên truyền về PCTNTC trong đó có lồng ghép trong sinh hoạt Chi bộ gửi về Sở (thông qua Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Trong năm 2024, Sở đã phổ biến những nội dung cơ bản các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và các văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng, lồng ghép triển khai các văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTNTC đến công chức, viên chức toàn Ngành.

3. Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống “Tham nhũng vặt”

Sở đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-SVH TTDL ngày 19/02/2024 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc

¹ Kế hoạch số 25/KH-SVH TTDL ngày 02/02/2024 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 29/KH-SVH TTDL ngày 15/02/2024 về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024; Kế hoạch số 40/KH-SVH TTDL ngày 16/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 32/KH-SVH TTDL, ngày 19/02/2024 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 53/KH-SVH TTDL ngày 01/4/2024 về triển khai thực hiện kế hoạch 282-KH/BCSĐ ngày 27/3/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; trong đó: đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 600/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, gắn với việc thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả, trong năm không phát sinh trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” đối với người dân, doanh nghiệp.

4. Việc tham mưu, thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm được thực hiện công khai thông qua cuộc họp đánh giá của các phòng, đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo Sở.

Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng được thực hiện các bước theo quy trình và thông báo công khai trên phần mềm quản lý hồ sơ công việc TDOffice và Trang thông tin điện tử của Sở; việc công khai tài chính được thực hiện theo quy định. Tiến hành công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở cũng như các đơn vị trực thuộc trong Hội nghị công chức, viên chức; thực hiện công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 và quyết toán quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2024 đảm bảo đúng quy định. Các khoản lương và phụ cấp theo lương được công bố công khai qua hệ thống thư điện tử công vụ. Các công việc của cơ quan đều được công khai trên phần mềm quản lý hồ sơ công việc TDOffice.

Đối với các đơn vị trực thuộc, các văn bản được Sở triển khai qua phần mềm TDOffice, được đơn vị triển khai trong cuộc họp Đảng ủy, cuộc họp giao ban chuyên môn hàng tháng.

5. Việc tham mưu, xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Sở Thông tin và Truyền thông luôn rà soát để sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế về định mức chi tiêu trong nội bộ cơ quan cho phù hợp nhằm quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị một cách minh bạch hiệu quả và đúng theo quy định pháp luật; thực hiện đúng các quy định về công khai minh bạch trong mua sắm, sửa chữa tài sản công, xây dựng cơ bản. Sở đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-SVHTTDL ngày 18/01/2024 quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Sở năm 2024.

6. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Sở đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-SVHTTDL ngày 16/4/2019 Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc luôn nêu cao tinh thần nêu gương, quan tâm chỉ đạo trong công tác PCTN; quán triệt nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan.

7. Việc tham mưu, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL ngày 06/02/2024 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2024, theo kế hoạch sẽ chuyển đổi 02 vị trí. Tính đến kỳ báo cáo, đã thực hiện chuyển đổi 01 vị trí công tác tại cơ quan Sở, còn 01 vị trí do triển khai thực hiện phương án sắp xếp nội bộ trong toàn ngành theo Nghị quyết số 18-NQ/TW nên không thực hiện chuyển đổi 01 vị trí công tác theo kế hoạch đã ban hành.

8. Việc tham mưu, thực hiện công tác tổ chức cán bộ của đơn vị

Trong năm 2024, Sở đã điều động, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao; thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng QLTT&DL, chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở.

9. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Kế hoạch số 5173/KH-UBND ngày 10/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị năm 2023;

Sở đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-SVHTTDL ngày 19/12/2023 triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị năm 2023; Thông báo danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo Thông báo số 118/TB-SVHTTDL ngày 21/12/2023. Đã hoàn tất việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. Kết quả thực hiện: Có 76 người kê khai tài sản thu nhập trong năm 2023. Cụ thể: 01 người kê khai TSTN lần đầu; 62 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm; 13 người kê tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ.

10. Việc tham mưu, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

- Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn ngành; đẩy mạnh khai thác chứng thư số và chữ ký số điện tử trên phần mềm TD Office tại các đơn vị trực thuộc nhằm giải quyết nhanh các công việc chuyên môn, giảm chi phí in ấn tài liệu; thanh toán các khoản chi lương, thưởng, chi trả nhuận bút, công tác phí, làm thêm giờ... cho công chức, viên chức đều được chuyển khoản qua thẻ ATM.

- Phối hợp với các Sở ngành thực hiện nâng cao điểm số và thứ hạng của các Chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của tỉnh (PAR INDEX, PAPI, PCI, SIPAS, ICT INDEX...).

- Tiếp tục triển khai thực hiện, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở.

11. Việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực

Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quán triệt thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức. Trong năm, không phát hiện hành vi tham nhũng, “tham nhũng vặt” của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

12. Việc thực hiện về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 29 đến Điều 35 Mục 3 Chương IV Nghị định số 59/2019 ngày 01/7/2019 của Chính phủ

Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện Kế hoạch về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công văn số 5457/UBND-TCDNC ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nội dung “kiểm soát xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Theo đó, lãnh đạo các phòng, đơn vị nâng cao ý thức nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích; thường xuyên kiểm tra, rà soát xung đột lợi ích trong phòng, đơn vị mình, khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một số biện pháp tại khoản 3 Điều 23 của Luật PCTN năm 2018 hoặc thông tin, báo cáo cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý theo quy định; Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Trên đây là báo cáo tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kính gửi Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- GD, các PGD;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hòa